

Kie Van phong thong bao/mai

BỘ Y TẾ
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 339/TB-ĐHYD-NCKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2012

SỞ Y TẾ LONG AN	
Số: 330	ĐẾN
Ngày: 14/8/2012	
Chuyên: Thuốc	

**HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 30
THÔNG BÁO SỐ 1**

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Đại học Y Dược TP.HCM
- Các bệnh viện, các cơ sở y tế các tỉnh phía nam

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật hàng năm lần thứ 30 vào ngày 12 tháng 01 năm 2013 tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, 217 Hồng Bàng Quận 5 TP Hồ Chí Minh. Hội nghị là cơ hội cho các nhà khoa học công bố các công trình nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân và báo cáo cập nhật những tiến bộ mới trong lãnh vực Y học, Y tế công cộng, Khoa học cơ bản.

Đơn vị tổ chức

Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ hội nghị

Tiếng Việt – ở Phiên toàn thể có thể chấp nhận báo cáo bằng tiếng Anh

Hình thức hội nghị

Hội nghị bao gồm phiên toàn thể và phiên theo chủ đề.

Phiên toàn thể gồm những nghiên cứu về y tế then chốt có ảnh hưởng đến chính sách y tế, điều trị hay phòng bệnh ở Việt Nam do các Tiểu ban Khoa học của Hội nghị tuyển chọn

Phiên theo chủ đề gồm những nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối với từng chủ đề/chuyên khoa nhất định

Những bài báo có một vài ý nghĩa đối với chủ đề/chuyên khoa nhất định có thể được chấp nhận đưa vào tài liệu của hội nghị nhưng không được sắp xếp báo cáo tại Hội trường.

Chủ đề hội nghị:

Nội khoa: Nội tổng quát, Nội Thần kinh, Nội tiết, Lao & Bệnh phổi, Da liễu, Chẩn đoán hình ảnh

Ngoại khoa: Ngoại tổng quát, Gây mê hồi sức, Ngoại Thần kinh, Ung bướu, Ngoại Lòng ngực, Ngoại Nhi, Chấn thương Chính hình, Ngoại Niệu

Bà mẹ – Trẻ em: Sản khoa, Nhi khoa, Sức khỏe sinh sản

Mắt – Tai Mũi Họng: Mắt, Tai Mũi Họng, Giải phẫu thẩm mỹ

Cơ bản: Khoa học cơ bản, Y học cơ sở, Y tế công cộng

** Đối với các bộ môn trực thuộc Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh có nhu cầu tổ chức hội nghị chuyên ngành vào thời điểm trên thì gửi đăng ký về phòng NCKH-CN trước ngày 28/9/2012. Lưu ý: khâu tổ chức, kinh phí và nhân sự do bộ môn tự chịu trách nhiệm.*

Các tiểu ban khoa học

Có 21 tiểu ban khoa học để bình duyệt các bài báo được báo cáo tại hội nghị, sắp xếp các báo cáo, viết báo cáo tham luận (Editorial) và chủ tọa Hội nghị ở các chủ đề của hội nghị. Các tiểu ban khoa học bao gồm các nhà khoa học hàng đầu các chuyên ngành của Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, đại diện của các cơ sở y tế lớn thuộc các tỉnh phía Nam và một số cơ sở đào tạo nước ngoài có quan hệ hợp tác với Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Tài liệu hội nghị:

Các bài báo được tiểu ban khoa học bình duyệt và chọn lựa để đưa vào tài liệu Hội nghị dựa trên tiêu chuẩn: chất lượng khoa học, tính hiện đại, tính thực tiễn và phải thuộc về ít nhất 1 trong 21 chủ đề của Hội nghị.

Các bài báo được chọn lựa bởi tiểu ban khoa học sẽ được đăng tải toàn văn trên Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến các bài báo của Hội nghị năm 2013 sẽ được đăng tải trong 5 quyển: Nội khoa, Ngoại khoa, Bà mẹ và Trẻ em, Tai Mũi Họng – Mắt và Cơ bản. Hội nghị cũng cung cấp đĩa quang CD-ROM chính thức của hội nghị trong đó chứa tập tin định dạng pdf của các bài báo chính thức của Hội nghị.

Theo quy định của tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi bài báo được đăng tải trên tạp chí sẽ đóng phí 500.000 đồng.

Những bài báo có ý nghĩa quan trọng sẽ được chọn lọc để báo cáo tại phiên toàn thể và phiên theo chủ đề.

Nộp bài cho hội nghị

Tác giả điền vào mẫu đăng ký trong đó có họ tên tác giả thứ nhất, tên đề tài, tóm tắt và chủ đề của bài báo do tác giả đề nghị. Mẫu đăng ký phải gửi về bằng thư có bản in và đĩa CD hoặc email đến ban tổ chức hội nghị kèm theo biên nhận đóng lệ phí đăng tạp chí y học. Các giảng viên của Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh gửi đăng ký trực tiếp cho chủ nhiệm của Bộ môn phụ trách chủ đề của bài báo để được duyệt và gửi danh sách (theo mẫu đính kèm) về phòng NCKH-CN kèm biên nhận đã đóng lệ phí đăng tạp chí y học.

Hạn chót để gửi bảng đăng ký là ngày 28/9/2012

Hạn chót để **nộp toàn văn** là ngày **24/10/2012**

Các báo cáo phải được soạn và trình bày theo đúng thể lệ của Ban biên tập Tạp chí Y học Tp.HCM (*xem hướng dẫn đính kèm*).

Phí đăng ký tham dự hội nghị: 150.000 VND

Các đại biểu có đăng ký sẽ nhận được một tập Tài liệu Hội nghị của nhóm chủ đề mà mình quan tâm (Nội khoa, Ngoại khoa, Bà mẹ trẻ em, Mắt – Tai Mũi Họng hay Cơ bản) và đĩa quang CD, được tham dự tất cả các hoạt động của hội nghị và suất ăn trưa.

Hạn chót đăng ký tham dự hội nghị là ngày **14/12/2012**.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám hiệu;
- Lưu.

KT. **HIỆU TRƯỞNG**
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
ĐẠI HỌC
Y DƯỢC
TP. HỒ CHÍ MINH
PGS.TS. *Đỗ Văn Dũng*

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 30
ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 01/2013

Thể lệ soạn và nộp báo cáo

1. Tên các tác giả đặt ở ngay dưới tiêu đề báo cáo (không ghi chức danh). Tên báo cáo viên in đậm, ghi tắt chữ "(BCV)" ngay sau tên báo cáo viên. Học vị, chức danh, Nơi làm việc của các tác giả để ở cuối trang 1. Đề nghị ghi học vị, chức danh, email và số điện thoại của tác giả chính ở cuối trang 1 để dễ liên lạc.
2. Bài tóm tắt tiếng Việt (bao gồm *Mở đầu; Mục tiêu; Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu; Kết quả; Kết luận; Từ khoá*) và phân dịch ra tiếng Anh (*dạng Abstract: The title of research; Background -Objectives; Method; Results; Conclusion; Keywords*) từ 250-300 chữ, để ở phần đầu bài báo cáo. Xin lưu ý cả tính chính xác của phần dịch Anh ngữ.
3. Báo cáo dài trung bình 5-6 trang A4 và không quá 8 trang, **font chữ Unicode, cỡ chữ 11**. Hạn chế tối đa các hình ảnh và nếu cần hình ảnh phải gửi kèm hình gốc theo bài toàn văn.
4. *Tài liệu tham khảo* được trình bày theo *thứ tự ABC theo họ tác giả (Tiếng Việt, tiếng Anh xếp chung)*, có ghi số thứ tự và đã được *trích dẫn trong phần mở đầu và bàn luận*.
 - Tài liệu tham khảo lấy từ Tạp chí được trình bày như sau: họ, tên tác giả (năm). Tựa bài. Tên tạp chí, tập số mấy: số trang đầu-cuối.
Thí dụ: VOLPÉ R. (1987). Immunoregulation in autoimmune thyroid disease. The New England Journal of Medicine, 316: 44-46
Thí dụ: Ngô Quý Châu, Nguyễn Thanh Hồi, Trần Thu Thủy (2005), *Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng viêm phổi mắc phải cộng đồng điều trị tại khoa hô hấp Bệnh viện Bạch Mai*, Tạp chí Y học thực hành, Công trình nghiên cứu khoa học Hội nghị bệnh phổi toàn quốc, Cần Thơ 6-2005, Bộ Y Tế, số 513/2005, tr.126-131.
 - Tài liệu lấy từ sách được trình bày như sau: Họ tên tác giả (năm). Tựa bài. In: Họ tên người chủ biên. Tên của quyển sách, bộ sách số mấy nếu có, ấn bản lần thứ mấy, trang đầu-cuối (trích dẫn). Nhà xuất bản, thành phố nơi xuất bản.
Thí dụ: GOLDSTEIN JL, BROWN MS (1994). Genetic aspects of disease. In: Isselbacher KJ, Braunwald E (eds). Harrison 's Principle of Internal Medicine, Vol. 1, 13th edition, pp 339-349. McGraw- Hill, Inc., International edition, New York.
Thí dụ: Nguyễn Thị Thanh (2009). Quyền lực của nhân dân lao động trong thể chế Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. In: Dương Xuân Ngọc. Chính trị học Việt Nam, ấn bản lần 1, tr. 243-289. NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội.
5. Trích dẫn tài liệu tham khảo trong bài viết *dấu "()"*, *số thập phân tiếng Việt viết dấu phẩy, tiếng Anh viết dấu chấm*. Tác giả phải tự sửa hết các lỗi chính tả và chép vào 01 đĩa mới.
6. Nộp cho Ban NCKH của Khoa bài toàn văn đã in ra và chép vào đĩa vi tính CD, kèm địa chỉ và điện thoại của báo cáo viên (Mỗi bộ môn nên chép các báo cáo toàn văn vào chung 01 đĩa CD).
7. Bộ môn chịu trách nhiệm duyệt báo cáo. Chủ nhiệm bộ môn ký duyệt vào từng báo cáo và gửi báo cáo về Ban NCKH cùng một lượt, kèm một danh sách các đề tài, và không quá thời hạn qui định (**trước 24/10/2012**).
8. Ban biên tập sách toàn văn sẽ trả lại bộ môn các báo cáo không soạn đúng theo qui cách nêu trên.
9. Lệ phí đăng bài báo toàn văn là **500.000 đồng/bài báo**.

Nơi đóng lệ phí: Phòng Tài chính - Kế toán Đại học Y Dược Tp.HCM

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên đơn vị:.....

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khoa/Bộ môn:

**DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI BÁO CÁO, ĐĂNG BÁO VÀ NGHIỆM THU
HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 30**

STT	Tên đề tài	Họ và tên tác giả chính	Học vị, Họ và tên Báo cáo viên	Điện thoại và email của BCV	Chuyên đề	Poster	Báo cáo	Đăng báo	Nghiệm thu
1									
2									
3									
4									
5									
6									
...									

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ